



# SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

Cổng thông tin điện tử

www.hatinh.edu.vn

- Trang nhất
- Giới thiệu
- Tổ chức
- Tin Tức
- Lịch công tác
- Văn bản
- Tài nguyên
- Kế hoạch hoạt động
- Thủ tục hành chính
- Công đoàn GDHT

## Hội thảo giao lưu Giáo dục - Thể thao và Phát triển nguồn nhân lực Việt - Nhật

Thứ bảy - 30/04/2016 15:51



Ngày 28/4 tại TP. Hà Nội, được sự ủng hộ của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực và được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nha - Ủy viên Thường trực Hội đồng quan tâm chỉ đạo; Văn phòng Hội đồng Giáo dục Quốc gia và Phát triển nhân lực phối hợp với Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA), IPM và Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức Hội thảo "Giao lưu Giáo dục - Thể thao và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản" tại Hà Nội.



Tiến sĩ Trần Đình Châu - Chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Trần Đình Châu - Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: "Đổi mới giáo dục đào tạo, tăng cường thể chất, tăng chiều cao, thể dục, thể thao, phát triển nguồn nhân lực là những hoạt động có tính toàn cầu. Hoạt động này góp phần tích cực trong đổi mới giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia, Hội thảo và các hoạt động liên quan của sự kiện sẽ góp phần trao đổi kinh nghiệm hợp tác một cách bền vững, lâu dài, hiệu quả". Hội thảo và giao lưu lần này được Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Tổng cục Thể dục Thể thao, Hội vom mâm huy chương vàng (Chủ tịch Miyake Yoshinobu), Tài đoàn Quản lý Lao động Quốc tế (IPM) đồng tổ chức. Các hoạt động này được sự hỗ trợ của Đại sứ quán hai nước, Cơ quan xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam với sự hưởng ứng của nhiều nhà trường nơi khó khăn trong đó có Hiệu trưởng của 9 trường mà JIFA tài trợ cung cấp hệ thống lọc nước.

ハティン省教育訓練WEBニュース 2016年4月30日



Bà Ikeda - Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA).

Bà Ikeda Chủ tịch JIFA chia sẻ: "Tôi hy vọng thông qua Hội thảo và giao lưu lần này, công tác thực tập kỹ năng, du học số lượng thanh niên hướng tới Nhật Bản sẽ gia tăng thêm, đồng thời hy vọng các em tận dụng từng giây khắc của tuổi trẻ, sống có định hướng, có ý nghĩa, thêm thấu hiểu tầm quan trọng của học tập để cống hiến cho đất nước cũng như tạo thành một nhịp cầu hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Quý từ thiện JIFA (Chủ tịch Ikeda Setsuko, Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản) tại Nhật Bản đã cung cấp nước sạch cho trẻ em tỉnh Hà Tĩnh có thể yên tâm uống, và là nơi trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi. Từ năm 2014 đến nay, JIFA cung cấp học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ cấp tiểu học đến hết PTTH mỗi em được nhận 10.000 yên/1 năm, đây là nhờ sự hợp sức của các nhà tài trợ nhiều nhà hảo tâm. Tôi hy vọng những món quà giúp sức cho các em học sinh chăm chỉ học tập để thực hiện ước mơ. Ngày 28/4, tại Hà Nội và Đà Nẵng, chúng tôi tổ chức hội thảo, giao lưu với các thanh niên, giáo viên và các huấn luyện viên nhằm giao lưu và truyền cho thế hệ trẻ tầm quan trọng của tinh thần nỗ lực hướng tới chinh phục mục tiêu. Hàng năm, JIFA tài trợ hệ thống máy lọc nước cung cấp nguồn nước sạch cho các trường học thuộc các huyện có nguồn nước bị nhiễm bẩn của tỉnh Hà Tĩnh. Tính đến tháng 9/2015, JIFA đã lắp đặt được 10 hệ thống lọc nước. JIFA cũng tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà có thành tích học tập xuất sắc do các trường đề cử. Nguồn tài trợ nhận được do các cá nhân và tổ chức của Nhật Bản và Việt Nam trợ giúp. Thiết bị lọc nước sau khi lắp đặt được nhà trường, phụ huynh học sinh và địa phương vận hành và quản lý. Thông qua đó, cũng hỗ trợ nhà trường có thêm hiểu biết về giáo dục môi trường, hiểu được tầm quan trọng của nguồn nước sạch. Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch phát triển các hoạt động hỗ trợ bảo vệ môi trường với sự hợp tác, hỗ trợ của người dân Việt Nam và các doanh nghiệp Nhật Bản. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các em học sinh xuất sắc đang nhận học bổng của JIFA có cơ hội sang Nhật du học hoặc thực tập kỹ năng sau khi tốt nghiệp PTTH. Chúng tôi hy vọng các hoạt động tài trợ, đào tạo nguồn nhân lực sẽ là cầu nối gắn bó mối thân tình giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản".